

ถ้าท่านเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยและไม่มีความดีพิมพ์ในที่ประชุมนี้ แต่ต้องการเข้าฟังพีเอเคดีตีในช่วงวันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ จะสามารถลงทะเบียนได้ในอัตราพิเศษดังต่อไปนี้คือ

สำหรับผู้ที่ไม่เป็นนักศึกษา ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าฟังพีเอเคดีตีได้ด้วยอัตราห้าพันบาทถ้วน โดยจะได้สิทธิเท่ากับผู้ลงทะเบียนปกติ

สำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษา ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าฟังพีเอเคดีตีได้ด้วยอัตราห้าพันบาทถ้วน โดยได้สิทธิเข้าฟังการนำเสนอผลงาน หนังสือรวมบทความ และสิทธิในการรับประทานอาหารกลางวันและกาแฟ แต่ยกเว้นการร่วมรับประทานอาหารเย็นทุกมื้อ และการนำไปเที่ยวชมนอกสถานที่

สำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาที่ต้องการราคาพิเศษสุด ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าฟังพีเอเคดีตีได้ด้วยอัตราหนึ่งพันบาทถ้วน โดยได้สิทธิเข้าฟังการนำเสนอผลงาน เพียงเท่านั้น ไม่รวมหนังสือรวมบทความ สิทธิในการรับประทานอาหารกลางวันและกาแฟ การร่วมรับประทานอาหารเย็นทุกมื้อ และการนำไปเที่ยวชมนอกสถานที่

ถ้าท่านเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยและไม่มีความดีพิมพ์ในที่ประชุมนี้ แต่ต้องการเข้าฟังเวิร์คชอปในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ จะสามารถลงทะเบียนได้ในอัตราพิเศษดังต่อไปนี้คือ

สำหรับผู้ที่ไม่เป็นนักศึกษา ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าฟังเวิร์คชอปด้วยอัตราสองพันห้าร้อยบาทถ้วน โดยได้สิทธิเข้าฟังการนำเสนอผลงานในเวิร์คชอป หนังสือรวมบทความของเวิร์คชอป และสิทธิในการรับประทานอาหารกลางวันและกาแฟหนึ่งวันของเวิร์คชอป แต่ยกเว้นการเข้าร่วมงานพีเอเคดีตี การร่วมรับประทานอาหารเย็นทุกมื้อ และการนำไปเที่ยวชมนอกสถานที่

สำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาที่ต้องการราคาพิเศษสุด ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าฟังเวิร์คชอปได้ด้วยอัตราห้าร้อยบาทถ้วน โดยได้สิทธิเข้าฟังการนำเสนอผลงาน เพียงเท่านั้น ไม่รวม หนังสือรวมบทความของเวิร์คชอป สิทธิในการรับประทานอาหารกลางวันและกาแฟ การเข้าร่วมงานพีเอเคดีตี การร่วมรับประทานอาหารเย็นทั้งสองวันและการนำไปเที่ยวชมนอกสถานที่

ผู้สมัครที่ต้องการอัตราพิเศษข้างต้นในทำการสมัคร โดยผ่านทาง การโอนเงินผ่านธนาคารและทำการอีเมลหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อและสังกัดมา ที่บัญชีข้างล่างนี้

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารนครหลวงไทย สาขาย่อยบางกะดี

ชื่อบัญชี PAKDD เลขที่บัญชี ๐๕๕๒๐๘๘๒๒๒๗

โดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางโทรสารที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๕๐๑ ๑๕๐๕ ต่อ ๒๐๐๑

หรืออีเมลมาที่ pakdd2009@siit.tu.ac.th